

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra các Báo cáo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông; cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024⁽¹⁾ trình tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14, theo phân sự công của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh (HĐND) Tỉnh.

Ngày 18/6/2024, Ban Pháp chế tổ chức thẩm tra các Báo cáo trình tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế có ý kiến như sau:

1. Kết quả thực hiện

a) Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh bảo đảm thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên của cán bộ, công chức; công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cấp, các ngành trong Tỉnh được quan tâm và thực hiện nghiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo². Bảo đảm công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn theo quy định của pháp luật³; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản

¹ Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh tại Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 12/6/2024 của UBND Tỉnh về Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 04/5/2024 của UBND Tỉnh về Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 27/4/2024 của UBND Tỉnh về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2024.

Báo cáo số 211/BC-UBND ngày 03/6/2024 của UBND Tỉnh về Kết quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 12/6/2024 của UBND Tỉnh về Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024.

² Tiếp 890 lượt/996 người được tiếp, với 845 vụ việc, trong đó: có 12 đoàn khiếu nại đông người (tiếp lần đầu 03 đoàn; tiếp nhiều lần 09 đoàn);

Thủ trưởng các đơn vị tiếp công dân định kỳ và đột xuất trong kỳ được 139 lượt, với 152 người được tiếp riêng lẻ. Chủ tịch UBND Tỉnh tổ chức tiếp công dân 05 kỳ/10 lượt người/10 vụ việc.

³ Tổng số tiếp nhận trong kỳ: 968 đơn (kỳ trước chuyển sang 19 đơn, tiếp nhận trong kỳ 949 đơn), đủ điều kiện xử lý: 855 đơn/ 855 vụ việc.

ảnh thuộc thẩm quyền⁴. Kịp thời giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở, hạn chế để công dân khiếu nại vượt cấp; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo⁵. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức và Nhân dân được các đơn vị thực hiện thường xuyên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC)

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND Tỉnh có quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTN, TC, nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành, tăng cường chỉ đạo ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCTN, TC. Ban hành hoặc chỉ đạo ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện⁶; hoàn thiện tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm công tác PCTN, TC. Đảm bảo thực hiện tốt công tác: công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác⁷; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập, xung đột lợi ích⁸. Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ; phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng. Thực hiện tốt công tác PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có sự quan tâm, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC.

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong các đơn vị: chưa phát sinh.

c) Công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo Công an Tỉnh, các sở, ngành có liên quan và địa phương bảo đảm công tác phòng, chống

Kết quả xử lý đơn: đơn thuộc thẩm quyền: 503; đơn không thuộc thẩm quyền: 352.

⁴ Tổng số vụ khiếu nại, tố cáo đã giải quyết 129 đơn/231 đơn phải giải quyết, đạt tỷ lệ 55,8 %. Trong đó:

+ Giải quyết đơn khiếu nại 127 đơn/ 227 đơn phải giải quyết, đạt tỷ lệ 56%.

+ Giải quyết tố cáo 02/04 đơn phải giải quyết; đạt tỷ lệ: 50%. Qua công tác giải quyết tố cáo đã kiến nghị xử lý 01 tập thể và 02 cá nhân có vi phạm (đã thực hiện xong).

⁵ UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2024 về việc phối hợp, tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2024.

⁶ ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 09/12/2023 về việc thực hiện công tác PCTN, TC năm 2024 và chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành 178 văn bản.

⁷ Đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 29 người theo kế hoạch chuyển đổi năm 2024 và theo yêu cầu tổ chức, cán bộ.

⁸ Có 3.792 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; việc kê khai, công khai được thực hiện theo đúng quy định. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại 10 đơn vị.

tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn Tỉnh, qua đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định; không để xảy ra bị động, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội được kiểm soát. Nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật như: vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (nhất là đối tượng thanh thiếu niên), ma túy, cờ bạc, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ,... Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, các kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề.

d) Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại của Tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, giữ vững quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh giáp ranh, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, xử lý kịp thời, phù hợp các vấn đề phát sinh. Tuyển chọn, gọi 1.671 công dân nhập ngũ vào công an nhân dân và quân đội nhân dân đạt 100% so với chỉ tiêu.

đ) Công tác cải cách hành chính (CCHC)

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác CCHC đã được UBND Tỉnh quan tâm, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra CCHC thường xuyên để cải thiện chất lượng công tác CCHC⁹; kết hợp nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC; xây dựng và thực hiện nhiều mô hình, cách làm mới trong CCHC; xây dựng các chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình để tuyên truyền CCHC. Bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC đối với: cải cách thể chế; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, tài chính công; tiếp tục xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy vẫn còn một số hạn chế cần được quan tâm, giải quyết như:

- Công tác tiếp công dân, nhất là cấp xã, vẫn còn một số hạn chế, nhất là công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn; vẫn còn một số trường hợp xin gia hạn thời gian tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại...

⁹ UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2024 và giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan đến làm việc và kiểm tra công tác thực hiện CCHC của các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố (mỗi đơn vị hành chính cấp huyện sẽ chọn ít nhất 01 đơn vị hành chính cấp xã để kiểm tra).

- Còn một số hạn chế trong việc kê khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị do một số nội dung chưa cụ thể đối với từng vị trí việc làm và các chức danh, chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; còn một số trường hợp người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập kê khai chưa đúng theo mẫu quy định hoặc chưa nắm rõ quy định nên cần phải kê khai bổ sung.

- Tội phạm về trật tự xã hội; tai nạn giao thông có dấu hiệu tăng so với cùng kỳ năm 2023¹⁰; tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động không mới nhưng rất tinh vi, chuyên nghiệp, gây thiệt hại tài sản lớn.

- Còn một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn.

3. Kiến nghị

Ban Pháp chế thống nhất với các giải pháp UBND Tỉnh đã đề ra trong các báo cáo, tuy nhiên, đề nghị UBND Tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế đối với thời hạn xử lý, công tác phân loại, xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Bảo đảm công tác bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức phụ trách tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo được luân chuyển. Tăng cường tập huấn chuyên sâu, cập nhật những văn bản mới cho công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là ở cấp xã.

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về PCTN, TC; bảo đảm thực hiện đúng các quy định trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

- Quan tâm chỉ đạo Công an Tỉnh và các ngành có liên quan, địa phương tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh công tác đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm vi phạm trật tự xã hội (*đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên*), ma túy, cờ bạc, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (*nhất là với các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ứng dụng công nghệ cao*); tập trung đấu tranh với các loại tội phạm tàng trữ, tiêu thụ hàng, hàng gian, hàng giả, hàng buôn lậu ở trong nội địa và thông qua các kênh bán hàng trực tuyến; tiếp tục triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần kiềm chế vào kéo giảm tai nạn giao thông.

¹⁰ 268 so với 132 vụ phạm tội về trật tự xã hội của năm 2023; Tai nạn giao thông, xảy ra 115 vụ, làm chết 86 người, bị thương 44 người, thiệt hại tài sản khoảng 976.100.000 đồng(1) (tăng 49 vụ = 74,2%, tăng 28 người chết = 48,3% và tăng 14 người bị thương = 46,7%).

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện khắc phục tình trạng trễ hạn, quá hạn trong giải quyết TTHC; hạn chế tình trạng phản ánh, đánh giá chưa hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với các Báo cáo của UBND Tỉnh trình tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X.

Kính trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, thảo luận./.

Nơi nhận:

- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Lưu: VT, BPC, Phòng Công tác HĐND(PVN).

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hữu Đức